



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์การที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าวสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัศวพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม  
และบริการการแพทย์ครบวงจร

รายชื่อบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
แบบทำายประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ลงวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	นายอัครพล คุรุศาสตร์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	
<b>กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน</b>			
ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวกรวรรณ โสภี	นักวิชาการพัสดุ	
2	นางสาวจิรายุ หุนสูงค์	นักจัดการงานทั่วไป	
3	นายทัตเทพ เมืองวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
4	นางสาวศลิษา มหาชน	นักจัดการงานทั่วไป	
5	นางสาวศรินทรา ดวงมีโสม	ปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี	
6	นายธิพลจิวส์ ขำศรีวงศ์	ปฏิบัติงานขับรถยนต์	
7	นางสาวอาทิตย์ญา แสงไพโรจน์	ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
8	นายธนกฤต สุทธิจิตต์	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
9	นางสาวพัชราภรณ์ ป้อมหิน	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
10	นางณัชชา วงศ์สุวรรณ	ปฏิบัติงานธุรการ	
<b>กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ</b>			
1	นางสาวศรินภา สระทองหน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
2	นางสาววรภรณ์ ชัดทาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
3	นางสาวอัจฉราภรณ์พวงบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
4	นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
5	นางสาวจิตติกานต์ พัฒนมาศ	นักจัดการงานทั่วไป	
6	นายอัครวัฒน์ คุ้มเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	
7	นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์	
8	นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์ชูศักดิ์	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
<b>กลุ่มความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ</b>			
1	นางสาวกิตติยา ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
2	นางสาวกนกรวรรณ ศิลโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
3	นางสาวสมกมล เกรัมย์	นักวิเทศสัมพันธ์	
4	นางสาวธัญวรัตน์ กาทหลง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
5	นางสาวสุพิชญา ฉิมวงศ์	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
6	นายภัทรพงศ์ บุคชาดา	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป	
7	นายอนุรักษ์ แหวนสุข	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	